

ปฏิทินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วัน เดือน ปี	กิจกรรม	ผู้ดำเนินการ
28 ก.พ. 66	แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ	อธิการบดี
16 มี.ค. 66	1) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ (ประชุมครั้งที่ 1/2566) 2) ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ 1. เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2566 3) เสนอรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ประจำเขตเลือกตั้ง	ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ
17 มี.ค. 66	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ประจำเขตเลือกตั้ง	ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ
22 มี.ค. 66	ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ	คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ
29 มี.ค. 66	คณะกรรมการดำเนินการฯ ตรวจสอบ และส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และ อีเมลสมาชิกมหาวิทยาลัยฯ ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ เพื่อจัดทำระบบการลงคะแนนเลือกตั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ส่งทาง nonglak_51@hotmail.com
30 มี.ค. 66 - 5 เม.ย. 66	รับสมัคร ผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ประจำเขตเลือกตั้ง เวลา 09.00 - 16.00 น. (ในวันหยุดราชการ)	คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ
5 เม.ย. 66	คณะกรรมการดำเนินการฯ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ
7-18 เม.ย. 66	หักทวงและขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง โดยให้กระทำต่อคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร	คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ
7 เม.ย. 66	ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับการเลือกตั้ง	คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ
10 เม.ย. 66	1) จับฉลากหมายเลขผู้สมัคร เวลา 10.00 น. ณ เขตเลือกตั้งที่สังกัด ตามประกาศฯ 2) ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง 3) ส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งพร้อมหลักฐานของผู้สมัครให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ	คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ
11-20 เม.ย. 66	หักทวงและขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้ง โดยให้กระทำต่อคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร	คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ
24 เม.ย. 66	ลงคะแนนเลือกตั้ง เวลา 09.00 - 15.00 น. (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ และคณะกรรมการฯ นับคะแนนเลือกตั้งผ่านระบบประมวลผลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Facebook Live ของมหาวิทยาลัยฯ	คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ
25 เม.ย. 66	ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ รายงานผลการเลือกตั้ง ต่ออธิการบดี เพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง	ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ

